

นายประยูร ลมมา  
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภา อบต.ท่านใดจะซักถามหรือไม่  
หากไม่มีที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย รับทราบ  
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีพ.ศ.๒๕๖๕  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย ขอเข้าสู่ญัตติเรื่องต่อไป

นายประยูร ลมมา  
ประธานสภาฯ

**ญัตติ รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย  
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕**

นายประยูร ลมมา  
ประธานสภาฯ

ขอให้ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอยรายงานแสดงผลการ  
ปฏิบัติงานตามนโยบาย ด้วยครับ

นายฉลอง เหลืองเจ็ย  
นายก อบต.

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน  
ตามประกาศคณะกรรมการเลือกตั้ง ที่ ลต (พบ) ๐๐๐๒/ว ๒๐๘  
เรื่อง แจ้งผลการได้รับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  
ลงวันที่ ๒๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ได้ประกาศให้กระผมได้รับ  
เลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย นั้น

กระผมได้แถลงนโยบายการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล ต่อสภา  
องค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ ๑๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕  
โดยยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์  
ทรงเป็นพระประมุข และได้มุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล  
เพื่อประโยชน์สุขของ ประชาชนโดยส่วนรวม บริหารด้วยความโปร่งใส  
เป็นธรรม ตรวจสอบได้ ภายใต้กระบวนการการทำงานร่วมกัน ทั้งนี้เพื่อ  
ประโยชน์สุขและตรงตามความต้องการของพี่น้องประชาชนในด้านต่าง ๆ  
รวมทั้งสิ้น ๗ ด้าน โดยพยายามที่จะพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล  
ท่าคอยไปสู่ “ท่าคอยเป็นตำบลน่าอยู่ ควบคู่เมืองพีชผลทางการเกษตร  
มุ่งสู่เมืองเศรษฐกิจที่ยั่งยืน” โดยขณะนี้ก็สิ้นปีงบประมาณและ  
การดำเนินการตามนโยบายภายใต้งบประมาณที่จำกัด ข้าพเจ้าในนาม  
ตัวแทนผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย ได้จัดทำโครงการพัฒนา  
ในการพัฒนาตำบลท่าคอย ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา ศาสนา  
และวัฒนธรรม การเมืองการบริหาร และด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
เป็นไปตามที่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้และตามความต้องการของหมู่บ้าน  
ที่เสนอไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นและดำเนินงานตามนโยบายของรัฐ  
ตามสัดส่วนงบประมาณที่สามารถดำเนินการได้

เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นไป  
ตามความในมาตรา ๕๘/๕ วรรค ๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและ  
องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.  
๒๕๖๒ ซึ่งกำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล จัดทำรายงาน  
แสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหาร  
ส่วนตำบล เป็นประจำทุกปี